



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

- กลุ่มตาลีบันจับกุมนักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมการประท้วงคำสั่งห้ามผู้หญิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนยุติรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายวัน

๑. กลุ่มตาลีบันจับกุมนักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมการประท้วงคำสั่งห้ามผู้หญิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว BBC)

กลุ่มตาลีบันจับกุมผู้หญิง ๕ คนที่เข้าร่วมการประท้วงในกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน เพื่อต่อต้านนโยบายการห้ามผู้หญิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีนักข่าวสามคนถูกจับด้วย

เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงตั้งแถว ห้ามผู้หญิงหลายร้อยคนที่บุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือหนึ่งวันหลังจากประกาศห้าม ซึ่งเป็นนโยบายล่าสุดที่จำกัดการศึกษาของผู้หญิง นับตั้งแต่กลุ่มตาลีบันกลับมาใช้อำนาจเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งนี้ เด็กผู้หญิงถูกห้ามเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่มานานแล้ว

คำสั่งห้ามใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนได้รับคำสั่งห้ามผู้หญิงเข้าเรียน

กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า นักวิชาการได้ประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อมแล้ว และการเข้าเรียนของเด็กผู้หญิงจะถูกระงับจนกว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ต่อมา นาย Neda Mohammad Nadeem รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาของตาลีบัน กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐว่า ผู้หญิงถูกห้ามเข้ามหาวิทยาลัยเพราะไม่แต่งกายตามระเบียบ กล่าวคือ พวกเขาแต่งตัวเหมือนไปงานแต่งงาน

ข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานว่า ผู้หญิงอัฟกานิสถานราว ๒๐ คน สวมฮิญาบเดินขบวนไปตามถนนในกรุงคาบูล ชูป้ายและตะโกนคำประท้วง

ในตอนแรก กลุ่มดังกล่าววางแผนที่จะรวมตัวกันที่หน้ามหาวิทยาลัยคาบูล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ แต่ได้เปลี่ยนสถานที่ หลังจากที่ทางการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจำนวนมากไปประจำการ

ผู้หญิงหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงบอกกับ BBC ว่าพวกเขาถูกทำร้ายหรือจับกุมโดยเจ้าหน้าที่หญิงของตาลีบัน และถูกทุบตีอย่างหนัก แต่สามารถหลบเลี่ยงการถูกควบคุมตัวได้ ทั้งนี้ มีผู้ประท้วงจำนวนสองคนได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่ถูกจับกุม แต่หลายคนยังคงถูกคุมขัง

ในขณะที่อาจารย์และนักศึกษาชายบางคนตอบโต้ด้วยการกระทำอารยะขัดขืนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ประท้วง อาจารย์มหาวิทยาลัยชายประมาณ ๕๐ คนในสถาบันของรัฐและเอกชน ลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่มียางานว่า นักศึกษาชายบางคนปฏิเสธที่จะเข้าสอบด้วย

กลุ่มตาลีบันให้คำมั่นว่า จะใช้กฎที่ผ่อนคลายนขึ้นหลังจากยึดอำนาจในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ หลังจากที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจากประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอิสลามิสต์หัวรุนแรงยังคงยกเลิกสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงในประเทศ

การประท้วงที่นำโดยผู้หญิงเริ่มไม่ค่อยพบเห็นในอัฟกานิสถานตั้งแต่ตาลีบันกลับมาใช้อำนาจ ผู้เข้าร่วมประท้วงเสี่ยงต่อการถูกจับกุม ความรุนแรง และการตราหน้าจากสังคมจากการเข้าร่วมประท้วง

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประกาศมาตรการเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการภายใต้กฎการเลือกปฏิบัติสำหรับผู้หญิงอยู่แล้ว เช่น มีทางเข้าและห้องเรียนแยกเพศ ในขณะที่นักเรียนหญิงสามารถสอนได้โดยอาจารย์ผู้หญิงหรืออาจารย์ชายสูงอายุเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้หญิงยังได้รับอนุญาตให้สมัครได้เฉพาะบางวิชาเท่านั้น เช่น ถูกห้ามเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเกษตรกรรม ในขณะที่สาขาการสื่อสารมวลชนถูกจำกัดอย่างเข้มงวด

ยูเนสโก องค์กรด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของสหประชาชาติ ระบุว่า อัตราการเข้าเรียนของผู้หญิงชาวอัฟกานิสถานในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น ๒๐ เท่าระหว่างปี ๒๕๔๔-๒๕๖๑ (ปี ๒๕๔๔ เป็นปีที่กลุ่มตาลีบันถูกโค่นล้มจากการแทรกแซงของสหรัฐฯ)

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-asia-64065206> (๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕)

๒. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนยุติรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายวัน (วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ : สำนักข่าว NHK)

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งชาติจีน (The Chinese Center for Disease Control and Prevention - CDC) ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตล่าสุดบนเว็บไซต์ ภายหลังกองการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่าจะยุติการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต และนักสังเกตการณ์กล่าวว่า เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสับสนของมาตรการโควิดของรัฐบาลจีน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ CDC ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อจำนวน ๓,๐๐๐ ราย ซึ่งรายงานตัวเลขไม่ตรงกับ NHC โดยตัวเลขมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้ สื่อฮ่องกงรายงานว่ามีเอกสารออนไลน์หลุดจากรัฐบาลจีน ซึ่งพบว่าระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วจำนวน ๒๔๘ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านมา มณฑลเจ้อเจียงรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่า ๑ ล้านคน นับเป็นตัวเลขสูงที่สุดในจีน โดยศูนย์สุขภาพแห่งชาติประจํา มณฑลคาดการณว่า จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสูงถึง ๒ ล้านคน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา CDC ได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพียง ๒,๙๔๐ ราย โดยยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อในมณฑลเจ้อเจียงแค่ ๒๒ ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างจากตัวเลขที่รายงานโดยรัฐบาลท้องถิ่นโดยสิ้นเชิง ความคลาดเคลื่อนของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แตกต่างกันอย่างยิ่งระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนได้มีการผ่อนคลายมาตรการนโยบายโควิดเป็นศูนย์

อนึ่ง มณฑลเจ้าเจียงเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีประชากรจำนวน ๖๕ ล้านคน
ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของญี่ปุ่น

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕